

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๗๓๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ย. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๗๓๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรตามขอสั่งการที่กำหนดความแจ้งแล้ว นน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน และสถานศึกษาจำนวนมากขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน นักการภารโรง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน และตำแหน่งนักการภารโรง ตามจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรรตามหนังสือที่อ้างถึงกรณีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งดังกล่าวว่างลงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการสรรหาอัตราจ้างรายใหม่ทดแทนได้
โดยไม่ต้องรายงานสงคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

รายละเอียดตั้งบัญชีสรุปการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กรณีตำแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติตามขอสั่งการที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๗๓๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๒๗๗

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กรณีตำแหน่งว่าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรตามข้อสั่งการที่กำหนดความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน และสถานศึกษาจำนวนมากขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานนักรการโรง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน และตำแหน่งนักรการโรง ตามจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรรตามหนังสือที่อ้างถึงกรณีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งดังกล่าวว่างลงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการสรรหาอัตราจ้างรายใหม่ทดแทนได้ โดยไม่ต้องรายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตั้งบัญชีสรุปการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กรณีตำแหน่งว่างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติตามข้อสั่งการที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัปพร พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- [ว 5734](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)